

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

* Chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 29/9, các đại biểu: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh tiếp xúc với cử tri thành phố Thái Bình. Cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp.

Cử tri phát biểu nhất trí cao với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp đồng thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập của các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động mua sắm,

đầu thầu thuốc, thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Cử tri cho rằng từ khi áp dụng một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, mỗi năm, mỗi địa phương chọn một bộ và cùng một nơi có thể năm sau cũng không giống năm trước. Điều này khiến cho sách giáo khoa khó tái sử dụng, gây lãng phí lớn; do vậy, cần thống nhất một bộ sách giáo khoa, đồng thời cho các cấp học, các địa phương. Đồng thời, Quốc hội, HĐND các cấp phải giám sát các khoản thu trong trường học, đặc biệt là các khoản thu đầu năm học.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thông tin nhanh tình hình kinh tế - xã hội, tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trong khu vực, địa bàn tỉnh; thông tin thêm một số kết quả nổi bật về hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thời gian qua. Đồng chí giải trình một số vấn

đề cử tri quan tâm đồng thời mong cử tri đồng thuận, lan tỏa tinh thần chỉ đạo của trung ương, của tỉnh tạo thuận lợi cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị; khẳng định các ý kiến của cử tri đều được tiếp thu, tổng hợp chuyển đến kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV và các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

* Chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 29/9, các đại biểu: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp xúc với cử tri 15 xã phía Nam huyện Vũ Thư.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, những vấn đề Quốc hội sẽ

thảo luận, quyết định tại kỳ họp, cử tri phát biểu nhất trí cao với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp. Cử tri kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và tỉnh tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh chính sách bảo hiểm xã hội cho hoàn thiện hơn; quan tâm hỗ trợ những người tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục nghiên cứu để ra các chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội, hoạt động của các đoàn thể ở cơ sở, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; quan tâm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sớm sửa đổi Luật Đất đai cho phù hợp; quan tâm đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng khung giá đất phù hợp với thực tế; đề ra các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Đoàn đại

biểu Quốc hội tỉnh sẽ tập trung chuẩn bị chu đáo các nội dung, các điều kiện cần thiết góp phần vào thành công của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Các đại biểu Quốc hội sẽ nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển tới Quốc hội và trên cơ sở đó tham gia thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình trình kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo nhanh về định hướng của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển đất nước và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm, đặc biệt là về công tác xúc tiến thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện Vũ Thư tiếp tục lắng nghe, nghiên cứu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri; giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp đề chuyển tới kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, chuyển các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 29/9, tại Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (Tập đoàn T&T) về triển khai xúc tiến đầu tư một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn T&T, ông Đỗ Quang Hiến, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng SHB cùng lãnh đạo Tập đoàn T&T bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình tới thăm và làm việc tại Tập đoàn. Ông Đỗ Quang Hiến khẳng định, sau gần 30 năm thành lập, Tập đoàn T&T hiện nay đã có những bước phát triển mạnh mẽ và trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành lớn hàng đầu Việt Nam với các lĩnh vực như tài chính và đầu tư, bất động sản, hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics, nông, lâm, thủy sản, công thương, khoáng sản, năng lượng và môi trường, y tế, giáo dục, thể thao. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình đối với Tập đoàn T&T trong việc nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch đồ án khu đô thị Thái Bình, ông Đỗ Quang Hiến hy vọng những ý tưởng quy hoạch do Tập đoàn nghiên cứu sẽ tạo được những điểm nhấn trong quy hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình trong tương lai dựa trên cơ sở phát triển hệ thống giao thông kết nối vùng với Quảng Ninh, Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tiềm lực, uy tín của Tập đoàn T&T thông qua những thành tựu, những dự án đầu tư của Tập đoàn ở trong nước và quốc tế trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những mong muốn, khát vọng và quyết tâm của Tập đoàn T&T cùng với điều kiện, cơ hội phát triển của tỉnh hiện đang rất phù hợp để hai bên có thể triển khai các chương trình hợp tác. Đồng chí cho rằng, thông qua buổi làm việc, những ý tưởng quy hoạch do Tập đoàn T&T nghiên cứu, đầu tư sẽ tạo ra những cơ hội phát triển, đáp ứng mong mỏi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Thái Bình. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh sẽ có những nhìn nhận, đánh giá kỹ hơn về điều kiện, tiềm năng và yêu cầu phát triển của tỉnh, cập nhật kịp thời để hoàn thiện quy hoạch tỉnh trong thời gian tới.

NGUYỄN THỜI

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn.

UBND tỉnh yêu cầu huyện Hưng Hà phối hợp với đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thành các công đoạn chuẩn bị cho buổi truyền hình trực tiếp tại điểm cầu Thái Bình. Cần bảo đảm tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn điện, công tác y tế, an ninh trật tự tại khu vực diễn ra chương trình. Có phương án phân luồng giao thông, khu vực đỗ xe phù hợp và bảo đảm phương tiện y tế, sức khỏe cho học sinh tham gia cổ vũ tại điểm cầu Thái Bình trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Bên cạnh đó, cần có hướng dẫn cụ thể về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện tập trung đông người. Đồng chí lưu ý mọi công đoạn chuẩn bị sẽ phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 1/10, các phương án phục vụ cho chương trình được tiến hành trên tinh thần chu đáo, trang trọng, thiết thực.

GIÁM SÁT TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)



Thường trực HĐND tỉnh khảo sát thực tế việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngính qua địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

cuộc sống và sản xuất gần 4 tỷ đồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 17,4 tỷ đồng...; diện tích phải thu hồi, bị ảnh hưởng 42,88ha, tổng hộ thu hồi đất 1.131 hộ; có 31 hộ đủ điều kiện tái định cư. Toàn bộ kinh phí đã đến tay người dân theo đúng quy định, không có khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, các xã An Vũ, An Đức, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Nguyên có 183 hộ đã hiến trên 2.700m² đất phục vụ triển khai các dự án, tiết kiệm ngân sách nhà nước, rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề về việc thực hiện trình tự thu hồi đất; quy trình, thủ tục đất đai cho các hộ sau thu hồi đất theo quy định; bảo đảm an sinh xã hội cho người có đất thu hồi; giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí

thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, nhất là cách làm sáng tạo, quyết liệt của huyện Quỳnh Phụ trong thời gian qua. Thời gian tới, trên địa bàn huyện sẽ triển khai một số dự án khác cần phải giải phóng mặt bằng, vì vậy đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động; có thêm những cách làm hay, sáng tạo để không chỉ thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư mà với tất cả các dự án được triển khai trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, tổng hợp, báo cáo kỳ họp HĐND tỉnh tới.

Sáng cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh đã khảo sát thực tế việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngính qua địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân; kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết. Cán bộ, công chức, viên chức được tham gia ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy định nội bộ của cơ quan. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở được

gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; trong đó công tác cải cách hành chính trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Sở cần tiếp tục phát

huy thực hiện tốt dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan nhất là trong công tác cán bộ, công tác quản lý sử dụng tài chính, tài sản từ đó bảo đảm sự ổn định, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tạo thuận lợi trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở; phát huy trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện dân chủ tại cơ quan. Tiếp tục thực hiện tốt QCDC ở cơ sở gắn với

thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đặc biệt là trong cải cách hành chính, chú trọng thay đổi tác phong, lề lối làm việc, nghiêm cứu cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC. Trong quá trình thực hiện, cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn để ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Chú trọng tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách hiệu

quả để thu hút đầu tư. Rà soát, đánh giá lại tất cả các nhiệm vụ, các nội dung thuộc lĩnh vực của ngành phụ trách liên quan đến các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI), trên cơ sở đó đề ra giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong tổ kiểm tra đề nghị Sở hoàn thiện báo cáo bảo đảm chất lượng và yêu cầu đề ra.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, sáng ngày 29/9, Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị định của Chính phủ, các thông tư, chỉ thị của Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tham dự hội nghị có gần 250 đại biểu làm công tác quản lý vận tải, công chức các phòng, ban chuyên môn, thanh tra Sở Giao thông Vận tải; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải; lãnh đạo phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố; cán bộ làm công tác giao thông nông thôn và đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nghị định của Chính phủ; các thông tư, chỉ thị của Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh mới ban hành về bảo đảm trật tự an toàn giao thông như: Nghị định số 47/2022/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng; các thông tư của Bộ Giao thông Vận tải về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ; định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ...

MINH PHÚC

MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐUA HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN THÁI BÌNH 2022 TẠI XÃ HỒNG MINH, HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện sự chỉ đạo về việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động nhằm giúp người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc...

Triển khai chương trình xúc tiến thương mại năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh Thái Bình tổ chức Chương trình đua hàng Việt về nông thôn Thái Bình 2022 tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà với quy mô 30 gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có nguồn gốc, xuất xứ tại Việt Nam phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt; các mặt hàng điện gia dụng; các sản phẩm phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; hàng may mặc, thời trang; hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm... của các doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín. Tại gian hàng, các doanh nghiệp có tổ chức các chương trình: tư vấn tiêu dùng, bán hàng khuyến mại, giảm giá, dùng thử sản phẩm.

Thời gian: Từ ngày 06/10 đến ngày 08/10/2022.
Địa điểm: Xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Các doanh nghiệp đăng ký tham gia hỗ trợ miễn phí thời gian hàng; chi phí tuyên truyền quảng bá chung cho chương trình.
Các đơn vị quan tâm để nghị gửi hồ sơ về:
Tên đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Tầng 2 Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình
Điện thoại: 02273.800.686
Email: thaibinhhdpt@gmail.com

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp, bà con nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia chương trình

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 29/9

Thế giới: Gần 622 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 29/9, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là gần 622 triệu ca, trong đó hơn 6,5 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 mới thấp nhất trong gần 60 ngày qua
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 29/9 của Bộ Y tế cho biết, có 978 ca mắc Covid-19 mới, thấp nhất trong gần 60 ngày qua. Trong ngày có 1.100 bệnh nhân khỏi bệnh, 1 bệnh nhân tại Hải Dương tử vong.

Trong ngày có 48.759 liều vắc-xin được tiêm. Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 260 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 5 bệnh nhân mới
Trong ngày, các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện tiếp nhận thêm 5 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây là 28 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 29/9, Thái Bình đã tiêm gần 4,231 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 4 là 266.812 người; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 là 48,6%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc-xin là 106.312 trẻ, đạt 54,11%.

DUY TÙNG

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--